



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

2 ธันวาคม 2563



## ประเด็นข่าว

### โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#### มาตรการของ สร.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ข่าวสด, มติชน, สยามรัฐ, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, แนวหน้า ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, แนวหน้า, สยามรัฐ, สำนักข่าวอิศรา, สำนักข่าวไทย, kapook, ntiontv, tnthailand)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. ให้สัมภาษณ์ว่า มาตรการบริเวณชายแดนเข้มข้นอยู่แล้ว แต่ต้องได้รับความร่วมมือจากคนในชาติด้วย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะคนที่ติดเชื้อไม่มีความรับผิดชอบ ได้สั่ง สสจ. ผ่าน คกก.ควบคุมโรคจังหวัดร้องทุกข์ดำเนินคดีกับบุคคลเหล่านี้ให้ถึงที่สุด เพราะจากที่กำลังจะเปิดประเทศกลับต้องมาทบทวนมาตรการใหม่ มาตรการการลดวันกักตัวเหลือ 10 วัน อาจต้องเลื่อนการพิจารณาไปก่อน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ข่าวสด, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, acnews, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, อินโฟเควสท์, สำนักข่าวอิศรา, thailandplus, thebangkokinsight)

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สร. ยืนยันว่า การพบผู้ติดเชื้อโควิด 4 รายในเชียงใหม่และเชียงรายยังอยู่ในภาวะควบคุมได้ และให้ความร่วมมืออย่างดี ไม่ได้มีการแพร่ระบาดรุนแรง ประชาชนในพื้นที่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ และคนยังไปท่องเที่ยวได้ แต่ขอให้คงมาตรการสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ

นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า ผู้ป่วยรายแรกใน จ.เชียงใหม่ ตรวจพบเชื้อเมื่อ 26 พ.ย. ทำให้เพื่อนที่ทำงานที่เดียวกันในประเทศเมียนมาทราบข่าวและเดินทางกลับ โดยผู้ป่วยรายที่ 2 หญิงไทย อายุ 26 ปี เริ่มมีอาการป่วยตั้งแต่ 25 พ.ย. ลักลอบเข้าไทยโดยช่องทางธรรมชาติพร้อมเพื่อนหญิงไทย อายุ 23 ปี เมื่อ 27 พ.ย. และเข้าโรงแรมใน จ.เชียงรายอยู่คนละห้อง หลังรายที่ 2 ตรวจพบเชื้อ เจ้าหน้าที่ได้รับรายที่ 3 มาตรวจและพบเชื้อเช่นกัน ส่วนรายล่าสุด รายที่ 4 ทำงานอยู่ในสถานบันเทิงเดียวกันกับรายที่ 2 และ 3 แต่ไม่ได้กลับมาพร้อมกัน ทั้งหมดมีอาการป่วยน้อยและเข้าสู่การรักษาอย่างรวดเร็ว จึงค่อนข้างปลอดภัย รวมทั้งผู้ป่วย 3 รายหลังสวมหน้ากากอนามัยและหลีกเลี่ยงการพบกับผู้อื่น ต่างจากรายแรกใน จ.เชียงใหม่ ดังนั้นจึงมีโอกาสแพร่เชื้อไปหาผู้อื่นได้น้อย

ทั้งนี้ คนไทยที่ทยอยเดินทางเข้าประเทศทุกคนต้องเข้ารับการกักตัว 14 วันในสถานกักตัวที่รัฐจัดให้ โดยตั้งแต่ 3 เม.ย.-1 ธ.ค. 63 มีผู้เดินทางเข้าประเทศ 163,735 ราย ในจำนวนนี้ตรวจพบเชื้อโควิด 19 จำนวน 1,044 ราย คิดเป็น 0.64% แยกเป็น คนไทย 826 ราย ต่างชาติ 218 ราย กลับบ้านได้ 910 ราย มีผู้เสียชีวิต 2 ราย ปัจจุบันมีผู้เดินทางเข้าประเทศวันละ 700-800 คน อยู่ในระดับที่ปลอดภัย แต่อนาคตหากมีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 มีแนวโน้มว่าจะมีการเดินทางระหว่างประเทศมากขึ้น จึงต้องเตรียมพร้อมรับการเดินทางที่มากขึ้น และขอให้ช่วยกันป้องกันสอดส่องการเข้ามาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

#### มาตรการของศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

**สื่อที่นำเสนอ:** นสพ. (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, แนวหน้า, ผจก.รายวัน 360 องศา, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์ บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวเบซิฟิก, js.100, mcot, thailandplus, mthai, newtv, acnews, ntiontv, innnews, nationweekend, springnews, tnthailand, thansettakij, workpointtoday, thebankokinsight, sanook, kapook)

-ศบค.เผยแพร่สถานการณ์ประจำวัน ที่ 1 ธ.ค. มีผู้ป่วยรายใหม่ 10 ราย เดินทางกลับจากสหรัฐอเมริกา 3 ราย ชูแดน 1 ราย รัสเซีย 4 ราย ปากีสถาน 2 ราย ทั้งหมดเข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ รวมผู้ติดเชื้อ 4,008 ราย รักษาหายเพิ่ม 8 ราย รวมรักษาหาย 3,811 ราย ยังรักษาอยู่ในรพ. 137 ราย เสียชีวิตคงเดิม 60 ราย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวอิศรา, สำนักข่าวอินโฟเควสท์, สำนักข่าวไทย)

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม กล่าวถึงกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิดในเชียงใหม่และเชียงราย ว่า รัฐบาลพยายามอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้คนเข้าออกประเทศในช่องทางที่ไม่ถูกต้อง แม้จะยังมีการลักลอบเข้ามาแต่เมื่อมีการแพร่ระบาดเรายังควบคุม ติดตามนำตัวผู้ป่วยมาได้ และจากการตรวจสอบยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม สิ่งสำคัญคือ ทุกคนในสังคมและท้องถิ่นต้องช่วยกันดูแลพื้นที่ของตนเอง สำหรับกรณีที่เกิดขึ้นต้องมีการดำเนินคดีกับผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, เดลินิวส์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ newtv.

-พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. กล่าวถึงกรณีมีคนโพสต์โจมตีการทำงานของเจ้าหน้าที่ว่ารับเงินสินบนเพื่อให้คนไทยหรือคนต่างด้าวเดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัว ยืนยันว่าตั้งแต่โรคโควิด 19 ระบาด ไม่มีเจ้าหน้าที่ทหารคนใดรับสินบนอย่างแน่นอน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์

-การบินไทย เปิดเผยว่า จะกลับมาเปิดให้บริการเส้นทางบินภายในประเทศเป็นครั้งแรก นำร่อง 2 เส้นทาง ประกอบด้วย เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ 3 เที่ยวบิน/สัปดาห์ ในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และเส้นทาง กรุงเทพฯ-ภูเก็ต 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เริ่มตั้งแต่ 25 ธ.ค. 2563 - 28 ก.พ. 2564

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ

## ประเด็นข่าว

-พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กล่าวถึงกรณีหญิงไทยลักลอบเข้าประเทศทางช่องทางธรรมชาติที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ว่า แม้ผลตรวจเชื่อเป็นลบแต่ดำเนินการแจ้งข้อหาทั้ง 4 คนแล้ว 3 ข้อหาตาม พ.ร.บ.ตรวจคนเข้าเมือง พ.ร.บ.สถานการณณ์ฉุกเฉิน และ พ.ร.บ.ควบคุมโรค ขณะที่ พ.ต.อ.ณัฐวุฒิ แสงเดือน ผกก. ตม.เชียงราย ระบุ ผวจ.เชียงราย ประสานกับ ผวจ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา ขอเปิดสะพานสอง ให้คนไทยที่ทำงานฝั่งเมียนมาประมาณ 200 คน กลับเข้าไทยและกักตัว 14 วันตามระเบียบ คาดว่าอีก 2-3 วันนี้จะดำเนินการได้

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด, ไทยรัฐ, สยามกีฬาร

-นายพิเชษฐ์ ธรรมโหร ปลัดอำเภอสตึก อ.ชลบุรี พร้อมด้วย สสอ.สตึก บุกเข้าจับกุม น.ส.โซโซ เมียะ อายุ 26 ปี สัญชาติเมียนมา ที่หลบหนีเข้ามาพักอยู่กับสามีชาวเมียนมา ในซอยชายโสด หมู่ 2 ต.สตึก อ.สตึก จ.ชลบุรี ให้การว่าเดินทางมาทางเรือพร้อมชาวเมียนมาหลายคน ไม่ทราบว่าเป็นฝั่งในประเทศไทยที่ใด จากนั้นเดินป่าหลบหนีเข้ามาพักกับสามี เจ้าหน้าที่นำตัวส่งรพ.สตึก กม.10 เพื่อตรวจเชื้อโควิด 19 โดยมีชาวบ้านวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่ว่าไม่ได้สวมชุดป้องกันและให้นั่งหลังรถยนต์กระบะไปรพ.

ด้านนายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสตึก สั่งการให้กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองสตึก นำเจ้าหน้าที่พร้อมน้ำยาฆ่าเชื้อเข้าฉีดพ่นบริเวณที่ น.ส.โซโซ เมียะ เข้ามาหลบพักอาศัย รวมถึงบริเวณใกล้เคียง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่

## ประเด็นผลกระทบ

### 1.ความคืบหน้าผู้ติดเชื้อจ.เชียงใหม่

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, acnews, อินโฟเควสท์, thailandplus)

-นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 1 กล่าวถึงการติดตามผู้สัมผัสผู้ป่วยหญิงที่เชียงใหม่ ว่า ขณะนี้เพิ่มเป็น 336 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 112 ราย โดย 90 รายผลตรวจไม่พบเชื้อ ที่เหลืออยู่ระหว่างรอผลการตรวจ และติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 152 ราย ตรวจไม่พบเชื้อ 79 ราย ที่เหลืออยู่ระหว่างรอผลตรวจและติดตาม และผู้สัมผัสอื่นๆ 72 ราย ผลตรวจไม่พบเชื้อ 47 ราย ภายใน 1-2 วันจะเก็บตัวอย่างตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 และเฝ้าระวังให้ครบ 14 วัน และขออย่าเรื่องการสวมหน้ากากและเว้นระยะห่าง จะช่วยลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อ และทำให้ควบคุมโรคได้อย่างเต็มที่ สำหรับด่านพรมแดนได้มีการเฝ้าระวังและสุ่มตรวจหาเชื้อเป็นระยะ ขอให้คนที่เดินทางกลับเข้ามาและมีความเสี่ยงเข้ามารับการตรวจทุกราย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า ขณะนี้มีการตรวจผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 4 ราย เป็นเพื่อนชาย 1 รายและเพื่อนที่เฝ้าด้วยกัน ในสถานบันเทิง 2 ราย ผลการตรวจครั้งที่ 1 เมื่อ 28 พ.ย. ไม่พบเชื้อ ต้องมีการตรวจซ้ำครั้งที่ 2 ในวันนี้ และกักตัวต่อให้ครบ 14 วัน หากผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 4 รายนี้ไม่มีการติดเชื้อ ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำรายอื่นๆ ก็จะมีความเสี่ยงที่ต่ำลงไป

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ข่าวสด, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, สปริงนิวส์)

-สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่ มีมติมอบเงินค่าทำขวัญ 100,000 บาท ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาจากเชียงใหม่และมีการปฏิบัติในการป้องกันตัวเองตามมาตรการควบคุมโรค แต่เกิดความผิดพลาดติดโรคโควิด 19 ที่เชียงใหม่ และหากถึงขั้นเสียชีวิต ภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวเชียงใหม่จะมอบเงินให้ 1,000,000 บาท

### 2.ความคืบหน้าผู้ติดเชื้อ จ.เชียงราย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ข่าวสด, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ, อินโฟเควสท์, สำนักข่าวอิศรา, สำนักข่าวไทย, thailandplus, thaiPBS, kapook, sanook, thebangkokinsight, thestandard)

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป แถลงพบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่อีก 1 ราย ในจ.เชียงราย เป็นหญิงไทย อายุ 25 ปี ภูมิลำเนา จ.พะเยา ทำงานสถานบันเทิงในเมียนมาแห่งเดียวกับผู้ป่วยใน จ.เชียงใหม่ และ จ.เชียงราย ที่พบติดเชื้อก่อนหน้านี้ โดยเดินทางจากเมียนมาตามช่องทางธรรมชาติมาที่ อ.แม่สาย เมื่อ 24 พ.ย. พร้อมเพื่อนอีก 2 คน วันที่ 24-27 พ.ย. เข้าพักโรงแรมใน อ.แม่สาย สั่งอาหารทาง Grab วันที่ 28-30 พ.ย. ย้ายมาพักโรงแรมใน อ.เมืองเชียงราย วันที่ 30 พ.ย.ประสานเจ้าหน้าที่เข้ารับกักตัวและตรวจหาเชื้อ ผลเป็นบวก ส่งตัวมารักษาที่ห้องแยกโรค รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ สำหรับผู้สัมผัส ได้แก่ เสี่ยงสูง 4 ราย เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิด 2 ราย คือ เพื่อนหญิงไทย อายุ 23 ปีที่เดินทางกลับมาพร้อมกัน ผลตรวจพบเชื้อ, พนักงานโรงแรมที่ขับจักรยานยนต์พาผู้ป่วยไปร้านสะดวกซื้อ 1 ราย อยู่ระหว่างรอผลตรวจ, ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีก 2 ราย คือ รถมอเตอร์ไซด์รับจ้างจากหมู่บ้านต้นทางถึงโรงแรมใน อ.แม่สาย อยู่ระหว่างรอตรวจ, รถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง จาก อ.แม่สายไป อ.เมือง และรพ.เอกชน ผลตรวจไม่พบเชื้อ ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 23 ราย แบ่งเป็น บุคลากรทางการแพทย์ 20 ราย และแม่ค้าร้านอาหาร พนักงานร้านสะดวกซื้อ พนักงานโรงแรม

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ข่าวสด, มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, newtw.)

-นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผวจ.เชียงราย นพ.ทศเทพ บุญทอง นพ.สสจ.เชียงราย และ นพ.ไชยเวช ธนไพศาล ผอ.รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ แถลงข่าวการตรวจพบผู้ป่วยโรคโควิด 19 รายที่ 3 ของ จ.เชียงราย ว่า เป็นหญิงชาว จ.พะเยา อายุ 25 ปี มีประวัติลักลอบจาก อ.แม่สาย จ.เชียงราย ไปทำงานที่โรงแรมวันจิววัน จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา เมื่อวันที่ 2 ต.ค. และลักลอบกลับประเทศวันที่ 26 พ.ย. พร้อมเพื่อนอีก 3 คน โดยพักโรงแรมใน อ.แม่สายกับเพื่อนอีก 2 คน ส่วนอีกคนแยกไปพักกับแฟนในห้องใกล้กัน วันที่ 28 พ.ย. เดินทางด้วยรถแท็กซี่พร้อมเพื่อน 2 คน ไปพักโรงแรมแห่งหนึ่ง อ.เมืองเชียงราย ก่อนไปตลาดใกล้โรงแรม จากนั้นอยู่ในห้องตลอด เมื่อทราบว่า คกก.โรคติดต่อ จ.เชียงราย ประกาศให้ผู้ที่กลับจากประเทศเพื่อนบ้านไปขอตรวจกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ และตัวเองมีประวัติพูดคุยพบเจอกับผู้ป่วยหญิงอายุ 29 ปี ของ จ.เชียงใหม่ ช่วงที่อยู่ในฝั่งท่าขี้เหล็ก จึงไปตรวจที่รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์และพบว่าติดเชื้อ สำหรับเพื่อนที่มาด้วยกันอีก 2 คน ผลตรวจเป็นลบ ถูกส่งไปกักตัวอาการ 14 วัน

## ประเด็นข่าว

เจ้าหน้าที่ตรวจพบคนสัมผัสเสี่ยงสูง 6 คน เช่น คนขับรถแท็กซี่ คนพาข้ามชายแดน เพื่อนและแฟนเพื่อน ผลตรวจจะออกคืนวันที่ 1 ธ.ค. กลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำ 4 คน เช่น พนักงานโรงแรม ฯลฯ จะเก็บตัวอย่างในวันพรุ่งนี้แต่ทั้งหมดให้มีการกักตัวและอยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่แล้ว อย่างไรก็ตาม มีข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการว่ายังมีคนตกค้างใน จ.ท่าซู้เหล็ก อีกกว่า 50-100 ราย จึงต้องพยายามประสานงานเพื่อไม่ให้ลักลอบข้ามมาเหมือนรายก่อนหน้าอีก เบื้องต้นมีผู้แจ้งความประสงค์ผ่านเจ้าหน้าที่เมียนมาขอกลับประเทศไทยแล้ว 10 ราย

นพ.ไชยเวช ธนไพศาล ผอ.รพ.เชียงใหม่ประชานุเคราะห์ กล่าวว่า ผู้ป่วยรายที่ 1-2 เดิมมีอาการทางเดินหายใจส่วนต้น แต่เมื่อให้ยาต้านไวรัสแล้วอาการดีขึ้นและไม่ไข้ ส่วนรายที่ 3 ไม่ไข้และไม่มีอาการตั้งแต่เข้ารับการรักษาจนถึงปัจจุบัน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน

-นายวิโรจน์ ชายา นายกสมาคมโรงแรม จ.เชียงใหม่ ระบุว่า ก่อนมีข่าวติดเชื้อโควิด 19 ที่ จ.เชียงใหม่ มีนักท่องเที่ยวจอร์เจียประมาณ 80-90% แต่หลังจากพบผู้ติดเชื้อ การจองห้องพักลดลงและมีการยกเลิกการจองเดิม แต่อยู่ระหว่างการประเมินยอดยกเลิกการจองเพราะยังเป็นช่วงต้นของเหตุการณ์ ขณะที่โรงแรมที่พักต่างๆ ได้ลดราคาห้องพัก

-บรรยาอากาศชายแดน เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 กองกำลังผาเมือง ยังคงจัดชุดออกลาดตระเวนตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา โดยเฉพาะริมแม่น้ำสายอย่างเข้มงวด ขณะที่สถานศึกษาและโรงเรียนใน อ.แม่สาย อย่างน้อย 10 แห่ง ได้ประกาศปิดการเรียนการสอนชั่วคราวระหว่างวันที่ 1-6 ธ.ค.นี้

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ, แนวหน้า

-นายประสงค์ หล้าอ่อน นอภ.แม่สาย เปิดเผยแนวทางปฏิบัติกรณีผู้ลักลอบเข้าประเทศ ว่า หากตรวจพบต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองต่อหน้า ให้พื้นที่ผลักดันกลับทันที หากเข้ามาในพื้นที่ ให้นำเสนอสำหรับคนไทย ส่วนผู้ถือบัตรหัว 0 ให้แจ้งผู้นำฝ่ายปกครองนำส่งตำรวจ หากจับกุมได้ตอนกลางคืนให้กักกันตัว ณ จุดที่ตั้งหน่วยทหาร การสอบสวน คัดกรอง แจ้งสาธารณสุขร่วมทุกครั้ง และส่งเข้าสถานที่กักกันตัวที่กองร้อย ตชด.ที่ 327 อ.แม่จัน ซึ่งรับได้ประมาณ 40 คน หากพบผู้ถือบัตรหัว 0 หรือบัตรหัว 6 แอบข้ามไปมา จะถูกเพิกถอนบัตรทันทีและผลักดันออก โดยผู้ถือบัตรหัว 0 หัว 6 ที่อยู่ฝั่งท่าซู้เหล็ก จะกลับเข้าไทย สามารถไปลงทะเบียนกับที่ปศุสัตว์ที่สะพานด่านพรมแดน 2 ฝั่งเมียนมา

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.แนวหน้า

-เฟซบุ๊ก รพ.แม่สาย แจ้งผลตรวจเชื้อโควิดของหญิงไทย 3 ราย สาวประเภทสอง 1 ราย ที่ลักลอบเข้าทางลำน้ำเมย อ.แม่สอด จ.ตาก มาท่องเที่ยวใน อ.เมือง อ.แม่จัน อ.แม่สาย ว่า ผลตรวจเป็นลบ ขณะนี้กักตัวที่ร.เวียงอินทร์เวียร์ จนกว่าจะครบ 14 วัน และตรวจซ้ำตามกำหนด

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน

-เฟซบุ๊ก สสอ.เวียงป่าเป้า โพสต์ข้อความกรณีมีการแชร์ข้อมูลว่า ศูนย์ข้อมูลโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 อ.เวียงป่าเป้า ให้ผู้เดินทางไปเทศกาลดนตรี ที่สิงห์ปาร์ค เชียงราย มารายงานตัวต่อศูนย์ฯ ว่า ไม่เป็นความจริง และขอให้ปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด หากมีไข้ ไอ น้ำมูก สามารถเข้ารับการรักษาตรวจคัดกรองได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน

### 3.พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 จ.พะเยา

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, บ้านเมือง, sanook, nationtv, 77kaoded)

-เจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งจุดตรวจ ถนนสายพะเยา-วังเหนือ ต.แม่่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา พบหญิงสาว ซึ่งเดินทางมาจาก จ.เชียงใหม่ นำตัวส่งรพ.พะเยา ผลการตรวจเป็นบวก จากการสอบสวนทราบว่า มีภูมิลำเนาอยู่ ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา ไปทำงานที่โรงแรมใน จ.ท่าซู้เหล็ก ประเทศเมียนมา และพักอยู่กับผู้ติดเชื้อ จ.เชียงใหม่ ลักลอบเข้าเมืองมาพร้อมกัน แต่แยกตัวออกมาหาแฟนที่พะเยา จึงนำตัวสามีมาตรวจหาเชื้อที่รพ.พะเยา ทั้งนี้ ต้องรอการแถลงอย่างเป็นทางการอีกครั้งจาก กรมควบคุมโรค

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ (แนวหน้า, คมชัดลึก, thebangkokinsight)

-นพ.ศุภชัย บุญอำพันธ์ น.สสจ.พะเยา เผยว่า สสจ.มีมาตรการควบคุมป้องกันโรคโควิด 19 โดยตั้งด่านตรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งวันนี้ได้นำตัวหญิงสาวและสามีมาตรวจและกักตัวที่รพ.พะเยา

### สถานการณ์ในต่างประเทศ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, เดลินิวส์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (Nationtv, kaohoon, บ้านเมือง, แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ, TNN, สำนักข่าวไทย, posttoday, xinhuathai, Infoquest, จส.100, bangkokbiznews, ผู้จัดการ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, 77ข่าวเด็ด, newtv, positioningmag)

-**สหรัฐฯ** ผู้ป่วยรายวันเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เกินกำลังของรพ.และบุคลากรการแพทย์ ขณะที่ผู้ว่าการรัฐอซิงตัน เปิดตัวแอปฯ WA notify แจ้งเตือนแบบไม่ระบุตัวตนและใช้งานง่าย ช่วยหยุดยั้งการแพร่ระบาดโรค ด้าน บ.โมเตอร์นา กำลังเร่งขออนุมัติต่อ FDA ให้ใช้วัคซีนที่บริษัทวิจัยพัฒนาในกรณีฉุกเฉิน หากได้รับอนุมัติ จะนำมาใช้กับประชาชนได้ตั้งแต่ 21 ธ.ค.นี้เป็นต้นไป

-**อังกฤษ** คณะนักวิจัย ม.ออกซฟอร์ด เปิดเผยผลการศึกษาผลกระทบของการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 พบร่องรอยความเสียหายของปอดจากกลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสดังกล่าว

-**บราซิล** พบผู้เสียชีวิต 173,120 ราย จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นหลังจากเริ่มผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์ ส่วนเมืองเซาเปาลู ประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์บางส่วนอีกครั้ง จำกัดผู้ใช้บริการไม่เกินร้อยละ 40 และควบคุมเวลาไม่เกิน 10 ชม./วัน

-**อินเดีย** พบผู้ป่วยเพิ่ม 31,318 ราย ใน 24 ชั่วโมง สำนักการบินพลเรือนมีมติระงับเที่ยวบินระหว่างประเทศจนถึงสิ้นปี

-**ศรีลังกา** ตำรวจในเรือนจำหาราใช้ปืนควบคุมเหตุจลาจลหลังนักโทษออกมาประท้วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในเรือนจำ โดยมีผู้ติดเชื้อใน

## ประเด็นข่าว

เรือนจำแห่งนี้ถึง 1,000 ราย และมีนักโทษเสียชีวิต 2 ราย ขณะที่ทั้งประเทศมีผู้ติดเชื้อ 23,484 ราย เสียชีวิต 116 ราย

-**ฮ่องกง** ทางการประกาศยกระดับมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อรับมือการระบาดรอบ 4 และมีคำสั่งให้ปิดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 2 ธ.ค. อนุญาตให้บุคคลไม่เกิน 2 คนสามารถพบปะในที่สาธารณะ ลูกค้าใช้บริการร้านอาหาร 1 โต๊ะห้ามนั่งเกิน 2 คน และจะเปิดสายด่วนรับเรื่องร้องเรียนจากพลเมืองที่พบเห็นการละเมิดมาตรการด้วย

-**อินโดนีเซีย** พบผู้ป่วยรายใหม่ 6,267 ราย เป็นตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันที่สูงที่สุด และมีผู้ป่วยมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นอันดับที่ 22 ของโลก ด้านผู้ว่าการกรุงจาการ์ตาประกาศว่าตนมีผลตรวจโรคโควิด 19 เป็นบวก

-**กัมพูชา** พบคนในท้องถิ่นป่วยเพิ่ม 3 ราย ผู้ป่วยรวม 17 ราย ทางการสั่งปิดโรงเรียน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ทั่วประเทศเป็นเวลา 2 สัปดาห์ รวมทั้งห้ามการรวมกลุ่มและจัดงานแต่งในกรุงพนมเปญ และจ.เสียมราฐ เป็นเวลา 15 วัน

-**รัสเซีย** เริ่มทดลองวัคซีนตัวที่ 2 ชื่อ “เอพิวัค-โคโรนา” กับบุคคลที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป

-**สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อรวม 63,584,784 ราย เป็นรายใหม่ 496,245 ราย อาการรุนแรง 105,929 ราย รักษาหายแล้ว 43,980,097 ราย เสียชีวิต 1,473,741 ราย สหรัฐอเมริกา มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 13,919,870 ราย รองลงมา อินเดีย 9,463,254 ราย บราซิล 6,336,278 ราย รัสเซีย 2,295,654 ราย ฝรั่งเศส 2,222,488 ราย ส่วนพม่า มีผู้ป่วยรายใหม่ 1,227 ราย สะสม 90,713 ราย และมาเลเซีย มีผู้ป่วยใหม่ 1,212 ราย สะสมรวม 65,697 ราย

### โครงการทูปีนัมเบอร์วัน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์สำนักข่าวไทย, สวท., ไอเอ็นเอ็น, ทีวีทุกช่อง

- ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ เสด็จไปยังห้องประชุมชัชวาทินเรนทร สป.สธ. ทรงเป็นประธานการประชุม คกก.อำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด “ทูปีนัมเบอร์วัน” ประจำปี 2564 โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมเสด็จ

### คลินิกกัญชา

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์

- พญ.อัมพร เบญจพหลพิทักษ์ รศ.อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ปัจจุบันมีคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 402 แห่งทั่วประเทศ และขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามความพร้อมของรพ. โดยให้บริการตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม 16 ตำรับ และน้ำมันกัญชา (ตำรับหมอคณา) ภายใต้การรักษาโรครณีจำเป็นสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย (SAS) โดยมีรพ.รัฐ 30 แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการวิจัยน้ำมันกัญชาตำรับหมอคณา ในปี 2564 กรมฯ ตั้งเป้าขับเคลื่อนให้เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยที่ได้มาตรฐานกว่า 650 แห่ง ประกอบด้วย รพศ./รพท. 121 แห่ง รพช. 389 แห่ง และรพ.สต. 150 แห่ง จว.ละ 2 แห่ง หลักฐานที่ประชาชนต้องเตรียมในการเข้ารับบริการ ได้แก่ บัตรประชาชน ผลการตรวจเลือด ใบรับรองแพทย์จากรพ.ของรัฐ และยาที่ใช้ประจำ ทั้งนี้ การจ่ายยาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์แผนไทยที่ทำการตรวจรักษา โดยเปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. สามารถลงทะเบียนผ่านระบบสมาร์ตโฟนโดยดาวโหลด Dr.Ganja in TTM

### ผู้ป่วยวัยโรคปอดควรตรวจหาเชื้อเอชไอวีด้วย

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, thebangkokinsight

- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ระบุ ผู้ป่วยวัยโรคปอดควรตรวจหาเชื้อเอชไอวีร่วมด้วย หากพบเชื้อไวรัสเอชไอวีร่วมกับการป่วยวัยโรคปอด จะทำให้อาการของวัยโรคปอดรุนแรงมากขึ้น ผู้ป่วยวัยโรคปอดและติดเชื้อเอชไอวีร่วม ควรรับประทานยาสม่ำเสมอและถูกต้องตามคำสั่งแพทย์ คอยสังเกตผลข้างเคียงที่เกิดจากยาต้านไวรัสตามคำแนะนำของแพทย์ เพื่อจะได้รับหยุดยาชั่วคราวก่อนที่อาการจะรุนแรง ห้ามหยุดรับประทานยาเองโดยเด็ดขาด ควรพบแพทย์สม่ำเสมอตามนัด ไม่ควรคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้อื่น ปิดปากและจมูกเวลาไอ จาม เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค งดการสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ และสิ่งเสพติดทุกชนิด งดบริจาคเลือด อวัยวะต่างๆ และควรใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี

### บังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้สูงอายุ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, nationtv, newtv, thebangkokinsight, ChiangmaiNews

- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผย กฎกระทรวงกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ที่ออกตามพ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 จะมีผลบังคับใช้ 27 ม.ค. 64 ผู้ประกอบกิจการรายใหม่ต้องขออนุญาตก่อนเปิดกิจการ ส่วนผู้ดำเนินการต้องผ่านการอบรม การสอบและมีใบอนุญาตจากกรมฯ สำหรับพนักงานผู้ให้บริการดูแลผู้สูงอายุ ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่กรมฯ รับรอง และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการก่อนปฏิบัติงาน ในส่วนผู้ประกอบกิจการรายเก่า รวมถึงพนักงานที่ประกอบอาชีพนี้อยู่แล้ว ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการ และขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการที่กรมฯ ภายใน 27 ม.ค. - 25 ก.ค. 64 จากนั้นสามารถประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งคำสั่งไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่รับขึ้นทะเบียนจากกรมฯ โดยหากไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนผู้ดำเนินการ ถ้าไม่มีใบอนุญาตจะมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ทั้งนี้ ผู้ประกอบกิจการต้องรับพนักงานดูแลผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการจากกรมฯ เท่านั้น

### ผลิตยาโพลีป้องกันเด็กพิการแต่กำเนิด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ, มติชน

- นพ.วิฑูรย์ ตำนวิบูลย์ ผอ.อภ. เผย คกก.สิทธิมนุษยชน และสโมสรรขอนแก่น 1 ได้เข้าพบเพื่อแสดงความขอบคุณที่วิจัยและผลิตยาโพลีขนาด 400 ไมโครกรัม ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก และตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการผู้ตรวจการแผ่นดิน และสมาคมเพื่อเด็ก



## ประเด็นข่าว

พิการแต่กำเนิดแห่งประเทศไทย สำหรับหญิงวัยเจริญพันธุ์ หญิงตั้งครรภ์ในช่วงระหว่างก่อนและหลังคลอดบุตร ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเด็กที่มีความพิการตั้งแต่แรกเกิด รวมถึงประชาชนสามารถเข้าถึงยาได้อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง

### บริการยื่นคำขออนุญาตวัตถุอันตรายออนไลน์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ ออย. เผย ได้พัฒนาการให้บริการยื่นคำขอและพิจารณาอนุญาตวัตถุอันตรายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มเติมอีก 17 กระบวนงาน ดังนี้ 1.การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย 14 กระบวนงาน 2.การแจ้งการดำเนินการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 (กรณีสถานที่ใหม่ กรณีที่มีสารสำคัญ Naphthalene และกรณีนำเข้าวัตถุดิบกำจัดแมลงเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตของตนเอง) 3.การขออนุญาตนำเข้าตัวอย่างหรือผลิตตัวอย่างวัตถุอันตราย 4.การขออนุญาตนำเข้าตัวอย่างวัตถุอันตราย เปิดใช้งานตั้งแต่ 2 พ.ย. 2563 และมีแผนให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์อีก 20 กระบวนงาน ภายใน มี.ค. 2564 ครอบคลุมทุกกระบวนงานที่ให้บริการด้านวัตถุอันตราย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ

### วิธีเลือกถ่วงยอนามัย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สวท.

-นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า องค์การอนามัยโลก กำหนดให้วันที่ 1 ธ.ค.ของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก ออย.ตระหนักถึงปัญหาการใช้ถ่วงยอนามัยไม่ถูกต้องและไม่ได้มาตรฐาน ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์ รวมถึงการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ทั้งนี้ ถ่วงยอนามัยจัดเป็นเครื่องมือแพทย์ ต้องมีใบอนุญาตในการผลิตหรือนำเข้า การเลือกถ่วงยอนามัยที่มีมาตรฐานสามารถสังเกตจากเครื่องหมาย ออย.ที่มีเลขใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์ ควรอ่านฉลากก่อนซื้อ ตรวจสอบวันที่ผลิต วันหมดอายุ ใช้ให้เหมาะสมกับขนาดของอวัยวะเพศ ใช้เพียงครั้งเดียวและสวมเพียงชั้นเดียวเท่านั้น

**สำนักสารนิเทศ**

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2

☎ 0 2591 8612-3

🌐 <http://pr.moph.go.th>

📘 fanmoph

🐦 pr\_moph

📺 healthmoph

📺 moph channel

